

มติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๑๙๐ (ก.ค. ๖๖)  
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๓ รายงานผลการดำเนินการตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๘๙ (มิ.ย. ๖๖) ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตามที่เลขานุการนำเสนอเรื่องต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา สภาวิชาการได้มีมติและมอบหมายให้  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการนั้น ฝ่ายเลขานุการขอรายงานการปฏิบัติตามมติ ดังต่อไปนี้


ลำดับที่	ชื่อวาระและมติ	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๑	<p><b>รายงานข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์</b></p> <p>มติสภาวิชาการ มทร. ล้านนา</p> <p>ที่ประชุมรับทราบการรายงานข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)</p>	คณะวิศวกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ภายใต้การกำกับดูแล ของคณะ
๒	<p><b>พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์</b></p> <p>มติสภาวิชาการ มทร. ล้านนา</p> <p>ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) รายละเอียดดังนี้</p> <p>๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้</p> <p>๑.๑ <b>จากเดิม</b> นางชานิกา ฉัตรสูงเนิน ตำแหน่ง อาจารย์ เนื่องจาก เสียชีวิต</p> <p><b>เปลี่ยนเป็น</b> นางปรียารัตน์ ศรีชัยวงศ์ ตำแหน่ง อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทน</p> <p>๑.๒ มอบหมายให้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์นำเสนอ สภามหาวิทยาลัยต่อไป</p>	คณะบริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร์	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ภายใต้การกำกับดูแล ของคณะ เพื่อนำเสนอต่อ สภามหาวิทยาลัย

ลำดับที่	ชื่อวาระและมติ	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	การปฏิบัติ
๓	<p><b>พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน</b></p> <p><b>มติสภาวิชาการ มทร. ล้านนา</b></p> <p>๑. เห็นชอบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๔๑ ราย โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ จำนวน ๖ ราย และปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ จำนวน ๑๕ ราย ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>๒. เห็นชอบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน ๖ ราย ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>๓. เห็นชอบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน ๗ ราย ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>๔. รับรองรายงานการประชุม ในวาระนี้</p>	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	อยู่ระหว่างการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

มติสภาวิชาการ มทร. ล้านนา

ที่ประชุมรับทราบ

ว่าที่ร้อยโท



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรรัตน์ ปาณานนท์)

เลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา